

พาณิชยจีเอกชนยื่นถอด'เหล็ก'พันธบัตรชีภาชี เปิดฉากศึกการค้า'จีน-สหรัฐ'

"สหรัฐ"เก็บภาษีสิทธิบัตร "จีน"ตั้งกำแพงภาษีเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ ● เริ่มแล้ว สงครามการค้า สหรัฐเตรียมเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญาจากจีนวันนี้ ด้านจีนตอบโต้ทุกรูปแบบเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประเทศ นำร่องขึ้นภาษีสินค้าเกษตร ขณะที่ดับเบิลยูทีโอชี้การเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐไม่สอดคล้องกฎการค้าโลก ไทยมีเวลา 90 วันเจรจาสหรัฐขอยกเว้นเหล็กนำเข้าจากไทย

สถานการณ์สงครามการค้ามีความรุนแรงขึ้นอีก เมื่อสหรัฐจะประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มเติม ส่งผลให้มีการตอบโต้ระหว่างกันมากขึ้น รวมถึงหลายประเทศแสดงท่าทีที่จะเจรจากับสหรัฐเพื่อขอยกเว้นภาษี

ทำเนียบขาวเตรียมประกาศแผนเรียกเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญา(ไอพี) ต่อจีนในวันพฤหัสบดี (22 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับวันถัดมาเวลาไทย เพื่อ

ลงโทษจีนที่ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ ซึ่งมาตรการที่เปิดเผยในวันนี้ไม่รวมถึงการจำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐ หรือจำกัดวีซ่านักศึกษา

อ่านต่อหน้า 3

ต่อจากหน้า 1

เปิดฉาก

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ จะได้รับการบรรยายสรุปอีกครั้งในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า เพื่อพิจารณาการดำเนินมาตรการเพิ่มเติม โดยจะขึ้นอยู่กับผลกระทบของมาตรการในขั้นแรก ขณะที่ทรัมป์กังวลว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐ

ด้านนายโรเบิร์ต ไหล่ไทเซอร์ ผู้แทน

การค้าสหรัฐ กล่าวว่า ปธน.ทรัมป์จะตัดสินใจในขั้นสุดท้าย แต่ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลสหรัฐจะปรับโครงสร้างอัตราภาษีเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อจีน ขณะที่จำกัดผลกระทบต่อผู้บริโภคในสหรัฐ

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า จีนจำเป็นต้องใช้มาตรการที่จำเป็นในทุกๆ ด้าน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ หลังจากทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ เตรียมลงนามบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน โดยอ้างว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลงโทษจีนในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จีน ยังระบุว่า จีนต่อต้านนโยบายกีดกันการค้าที่ริเริ่มโดยปธน.ทรัมป์ แต่ก็คาดหวังว่าสหรัฐจะไม่ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อทั้งสองฝ่าย

เจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ(ยูเอสทีอาร์) เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐในสมัยบิลล์ คลินตัน จอร์จ ดับเบิลยู บุช และบารัก โอบามา พยายามมานานหลายสิบปีเพื่อเกลี้ยกล่อมจีนให้ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจการตลาดและการเปิดเสรีทางการค้าและไม่ประสบความสำเร็จ จนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่เปิดการสอบสวนข้อกล่าวหาต่างๆ ที่ว่าจีนทำการค้าไม่เป็นธรรมตั้งแต่เมื่อเดือนส.ค.ปีที่แล้ว

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้ส่งนายหลิว เทอ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระดับอาวุโสของจีนไปกรุงวอชิงตันช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งเครียดทางการค้าระหว่างกัน แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่า นายหลิวไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายสหรัฐ

ดับเบิลยูทีโอชี้สหรัฐเก็บภาษีได้เงินขาดกฏองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ได้ประกาศในรายงานของคณะทำงานว่า มาตรการตอบโต้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน

เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนบางรายการที่สหรัฐกำหนดขึ้นนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎของดับเบิลยูทีโอ

นอกจากนี้ คณะทำงานของดับเบิลยูทีโอ ยังพบว่า การที่บริษัทอเมริกันใช้มูลค่าของราคาสินค้าในประเทศที่สามเพื่อประเมินผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ส่งออกจีนนั้น ไม่สอดคล้องกับกฎของดับเบิลยูทีโอด้วยเช่นเดียวกัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อปี 2559 ทางการจีนได้เรียกร้องให้จัดการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐ เพื่อคัดค้านการที่สหรัฐได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของดับเบิลยูทีโอในปี 2557 ว่าด้วยมาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้านำเข้าจากประเทศจีนจำนวน 22 รายการ

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่จีนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อดับเบิลยูทีโอ ในปี 2555 เพื่อประท้วงมาตรการตอบโต้ให้เงินอุดหนุนของสหรัฐต่อสินค้าส่งออกของจีน

"พาวเวล"ขึ้นนโยบายทรัมป์สร้างความกังวล

นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า นโยบายการค้าของคณะทำงานประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สร้างความวิตกกังวลให้กับภาคธุรกิจ

"กรรมการเฟดหลายคนในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน(เอฟโอเอ็มซี) ได้หยิบยกประเด็นภาษีศุลกากรขาเข้า ขึ้นมาพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งสรุปได้ว่า แม้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่กรรมการเฟดหลายคนเปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้นำในภาคธุรกิจทั่วประเทศ พบว่านโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สร้างความวิตกกังวลต่อภาคธุรกิจ"นายเจอโรม แกลงต์ต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมเอฟโอเอ็มซีเสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้

การแสดงความเห็นของประธานเฟดมีขึ้นหลังจากคณะทำงานของปธน.ทรัมป์ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กใน

อัตรา 25% และออลูมิเนียม 10%

ไทยยื่นเจรจาสหรัฐภายใน 90 วัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่สหรัฐใช้มาตรการภายใต้มาตรา 232 (National Security) กับเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศรวมทั้งไทย โดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอเจรจาถอนเก็บภาษีรายสินค้า โดยเหตุที่จะขอยกเว้นต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้นำเข้าหรือผู้ใช้ของสหรัฐ และกรมการค้าต่างประเทศได้หารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่นและสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ส่งออกไทยจะร่วมกับผู้นำเข้าในสหรัฐที่เป็นพันธมิตรทางการค้าเพื่อยื่นคำขอยกเว้น โดยขอให้ผู้นำเข้าในสหรัฐเป็นผู้กรอกข้อมูลคำขอ

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยมีเวลาที่จะยื่นข้อมูลให้กับผู้นำเข้าสหรัฐภายใน 90 วัน เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนำไปพิจารณาว่าจะยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าเหล็กจากไทยหรือไม่ และจะติดตามการยกเว้นเป็นรายประเทศซึ่งยังไม่มีมีการประกาศหลักเกณฑ์ออกมา

ผู้ส่งออกเหล็กไทยชี้แจง 2 ประเด็น

นายกรกฎ ผดุงจิตต์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. กล่าวว่า ผู้ส่งออกเหล็กของไทยจะต้องทำหนังสือชี้แจงในเงื่อนไขที่สหรัฐตั้งไว้ 2 ข้อ ได้แก่ 1. จะต้องเป็นเหล็กที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ 2. ต้องเป็นเหล็กที่สหรัฐไม่ได้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตเหล็กไทยจะต้องส่งจดหมายอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าสินค้าที่บริษัทของตัวเองส่งไปสหรัฐไม่ขัดกับเงื่อนไขที่สหรัฐกำหนด ไปให้คู่ค้าบริษัทที่นำเข้าเหล็กของไทยให้คำรับรองและขอคิดเห็นประกอบ และส่งให้รัฐบาลสหรัฐพิจารณาต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ 19 มี.ค. ที่มีประกาศฉบับนี้ออกมา จากนั้นจะต้องติดประกาศแจ้งให้บริษัทเหล็กสหรัฐเข้ามาคัดค้าน หากไม่มีใครคัดค้านภายใน 1 เดือนก็สามารถส่งเหล็กเข้าไปยังสหรัฐได้ตามปกติ ทั้งนี้ สหรัฐเป็นประเทศผู้นำเข้าเหล็กอันดับ 1 ของไทย มีปริมาณกว่า 3 แสนตันต่อปี ไทยส่งออกเหล็กไปสหรัฐ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.เหล็กแผ่นรีดเย็น 2.เหล็กท่อขุบสังกะสี 3.เหล็กท่อสเตนเลส และ 4.เหล็กเคลือบสังกะสี